












 

 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจ าปี 2567 

ช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 
 
 ในป ี2567 ไตรมาส 1 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567 มีการประชุมรวม 2 
ครั้ง ส าหรับไตรมาส 2 ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2567 ไม่ได้มีการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.อ.ป. หมดวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2567  ท้ังนี้ได้มีการสรุปสาระส าคัญของการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้พิจารณาก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ อ.อ.ป. ประจ าปี 2567 โดยในไตรมาสท่ี 1 ขอก าหนด 3 ครั้ง อ้างอิงตามวาระการดารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ส าหรับไตรมาสท่ี 2 - 4 เบ้ืองต้นก าหนดการประชุมเป็นไตรมาสละ 2 ครั้ง รวมเป็น 9 
ครั้งต่อปีวันอังคารสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) ในลักษณะประชุมทางไกล 
(Video Conference) ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. สามารถเปล่ียนแปลงวันประชุมได้ตามความเหมาะสม 

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาการด าเนินงานโครงการคู่ความร่วมมือรัฐวิสาหกิจด้านการตรวจสอบภายในระหว่างการประปา
นครหลวง (กปน.) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เพื่อก้าวสู่การยกระดับการพัฒนาการด าเนินงานด้าน 
Core Business Enablers ระยะ 3 ปี (25677 – 2569) และแผนยกระดับคะแนนการด าเนินงาน Core Business 
Enablers เพื่อพัฒนาความร่วมมือ (การตรวจสอบภายใน) ระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) กับองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ประจ าปี 2567 

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ประชุมร่วมผู้บริหารของ อ.อ.ป. เพื่อหารือและให้ข้อมูล
เรื่องกระบวนการผลิต และจ าหน่ายยางพาราปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยผู้อ านวยการส านักองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้มอบให้ นายสันติรักษ์ สาลี ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิต - จ าหน่ายยางพารา (หัวหน้าฝ่าย
จัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้) เป็นผู้น าเสนอข้อมูล โดยมีประเด็นซักถามใน
ท่ีประชุม ดังนี้ 

1. เรื่องปัญหาขาดแคลนคนงานกรีดยาง สามารถแก้ปัญหาด้วยการน าเครื่องจักรมาใช้ได้
หรือไม่ ประสิทธิภาพการท างานของคนงาน รวมท้ังการเส่ือมสภาพของหน้ายาง 

2. สาเหตุท่ีผลผลิตน้ ายางพาราในปัจจุบันเมื่อเทียบกับกรมวิชาการเกษตร กองการยาง       
มีความแตกต่างกัน 

3. มีกระบวนการจัดซื้อปุ๋ย และใส่ปุ๋ยตามรอบระยะเวลาการปลูก บ ารุง จนสามารถท าไม้
ออกจ าหน่ายได้ ด าเนินการทุกๆ กี่ป ี

4. ผู้บรรยาย มีความเห็นทิศทางเรื่องการผลิต – จ าหน่ายยางพารา ในอีก 3 ปีข้างหน้า       
มีแนวโน้มจะขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ ท้ังนี้มีสาเหตุใดท่ีท าให้ไม่ได้ก าไรจากการจ าหน่ายยางพารา 

5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกรีดยางพาราในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับ พ.ศ. 
2565 มีอัตราส่วนแบ่งรายได้ท่ีได้ให้กับเกษตรกรมีอัตราอย่างไร เมื่อเทียบกับเอกชน 

6. ผู้ท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะห์แผน และปรับหลักเกณฑ์เรื่องยางพาราคือส่วนงานใด 
รวมท้ังรองผู้อ านวยการท่ีมีส่วนดูแลรับผิดชอบด้านการผลิต 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. รับทราบ และขอให้รับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ไปพิจารณา 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

- ร่าง - 
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- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2566 และรายงาน
ผลการบริหารจัดการองค์กร (ระบบตรวจสอบภายใน) ไตรมาส 4 ประจ าปี 2566 

1.1 การสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงาน (Operation Audit & Performance Audit) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้สอบทาน และรับทราบรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานในสังกัด) ตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2566 และสรุปผลรายงานการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2566 โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
กระบวนการหลัก 22 กระบวนการ และหน่วยรับตรวจ 13 หน่วย ครบถ้วนตามแผนตรวจสอบประจาปี 2566 
มีผลการตรวจสอบตามความเส่ียงท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. ด้านการท่องเท่ียวสวนป่า พบว่า ระบบจองห้องพักยังไม่มีการนาสารสนเทศมา
ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว/ลูกค้า รวมถึงการออกเอกสารทางการเงินให้ครบถ้วนตามระเบียบ 
อ.อ.ป. ว่าด้วยการบัญชีและการเงิน พ.ศ. 2560 

2. ด้านการผลิตและจาหน่าย พบว่า มีสต็อกสินค้าปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณผลิต - จ าหน่าย ทาให้กระทบต่อผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจาหน่ายไม้สักท่อนใน
ปัจจุบันมีผู้สนใจลดน้อยลง ท้ังนี้ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตกล้าไม้สักในการปลูก  และมีการเบิกจ่าย
งบอุดหนุนรัฐบาลเป็นไปตามแผนงาน 

3. ด้านการปลูกสร้างสวนป่า - คาร์บอนเครดิต ตามสัญญาขายล่วงหน้า และ
ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การชาระเงินล่าช้า ซึ่งกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและรายได้ ได้เสนอแนะ
ให้ประเมินความเสียหายตลอดโครงการ มีการบริหารสัญญาอย่างใกล้ชิด รวมท้ังเตรียมแผนสารองส ารวจก าลัง
ผลิตเพิ่มเติมลดความเส่ียงในอนาคต 

4. ด้านการรับจ่ายเงิน  ปฏิบั ติไม่ เป็นไปตามประมวลรัษฎากร  ตามคาส่ัง
กรมสรรพากรท่ี ป.86/2542 ข้อ 25 ยังไม่ครบถ้วน 

5. ด้านรายงานทางการเงิน ในส่วนเจ้าหนี้-ลูกหนี้ พบการปฏิบัติยังไม่ถูกต้องตาม
คู่มือบัญชีและการเงิน และตามประมวลรัษฎากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

6. ด้านการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ในส่วนของการจ้างเหมา
เก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายางพาราเพื่อจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานการสอบทาน
งานด้าน Core Business Enablers ประจ าปี 2566  

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ไตรมาส 4 ประจ าปี 2566 และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกกรมการ
ตรวจสอบ อ.อ.ป. ทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพ การประชุมในหัวข้อ คุณภาพการประชุม และภาพรวมความ
พึงพอใจในการประชุมเพื่อให้ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.อ.ป. ครั้งต่อไป 

1.2 การก ากับหน่วยตรวจสอบภายใน 
-  คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. รับทราบผลการพิจารณาแต่งต้ังพนักงาน ซึ่งอยู่

ในอ านาจของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  โดยเสนอปรับเล่ือนระดับพนักงาน จ านวน 3 คน จาก
พนักงาน (ระดับ 4) เล่ือนระดับเป็น พนักงาน (ระดับ 5) รวมท้ัง ผลการสรรหาบุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานท่ี
ส านักตรวจสอบภายใน เป็นพนักงานสัญญาจ้างใหม่ จ านวน 1 คน ปฏิบัติงานท่ีส านักตรวจสอบภายใน คือ
นางสาวกนกพร สัมพันธ์ คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต เป็นพนักงานสัญญาจ้าง งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี ส่วนตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเงินและสารสนเทศ ท้ังนี้ ส.ตส. ได้ด าเนินการสอนงาน 
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(Coaching) หรือฝึกอบรมในงาน (On the job training) ให้กับพนักงานสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา
ระยะเวลา 1 เดือนแรกที่จ้าง เพื่อให้มีความรู้ และฝึกทักษะใน การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเมื่อครบก าหนด
ทาง ส.ตส. ด าเนินการก าหนดภาระกรรมให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยตรวจสอบภายในต่อไป 

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. รับทราบสรุปผลการประเมินตนเองของส านัก
ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4/2566  

2. การตรวจสอบการบริหารเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. สอบทาน และรับทราบรายงานผลการสอบทานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) โดย ส.ตส. ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกลยุทธ์ 
อ.อ.ป. ควรพิจารณาด าเนินการในประเด็น ดังนี ้
ด้านธุรกิจหลักของ อ.อ.ป. 
 1) เห็นควรให้รองผู้อ านวยการ และส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์และหาแนวทาง

แก้ปัญหาธุรกิจยางพาราในอีก 3 ปีหน้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการด าเนินธุรกิจ และปรับ
แผนธุรกิจ รวมถึงแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 2) เห็นควรให้ความส าคัญเรื่องประสิทธิภาพของยางพารา ส่วนแบ่งผลผลิต และการ
วิเคราะห์อัตราค่าแรงของเบอร์กรีดว่าควรได้เท่าไร เนื่องจากเบอร์กรีดทางานเต็มประสิทธิภาพ แต่ปัญหาอยู่ท่ี
ต้นยางของ อ.อ.ป. ท่ีให้หน้ายางได้น้อย เมื่อเทียบกับต้นยางในภาคเอกชน 

 3) เห็นควรให้ความส าคัญเรื่องการวิเคราะห์เรื่อง ราคาต้นทุนการผลิตยางพารา เนื่องจาก
เรามีค่าใช้จ่ายอยู่คงท่ี แต่ผลผลิตท่ีได้ไม่เป็นไปตามต้องการและยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้ 

 4) เห็นควรให้ความส าคัญเรื่องการวิเคราะห์อัตราค่าแรงของเบอร์กรีดว่าควรได้เท่าไร 
เนื่องจากเบอร์กรีดท างานเต็มประสิทธิภาพ แต่ปัญหาอยู่ท่ีต้นยางของ อ.อ.ป. ท่ีให้หน้ายางได้น้อย เมื่อเทียบ
กับต้นยางในภาคเอกชน 

 5) เห็นควรให้ฝ่ายบริหารและส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการผลิต ส่วนแบ่ง
ราคาน้ ายางท่ีอาจปรับเปล่ียนได้ตามราคาตลาด 

************************************* 


